



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมป่าไม้ คณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยูนฯ โทร. ๐๒ - ๕๖๑๔๒๙๒ - ๓ ต่อ ๕๓๗๖๖

ที่ ทส ๑๖๐๕.๓๒/ ๑๒๒๑๖ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยูนและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗  
สาขาอุบลราชธานี

เรียน รองอธิบดีกรมป่าไม้ทุกท่าน  
ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ทุกท่าน  
ผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง  
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักด่านป่าไม้  
ผู้อำนวยการสำนักการอนุญาต  
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม  
ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี

กรมป่าไม้ ขอส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยูนและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ใน  
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ ที่ ๑ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยูนและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักจัดการ  
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม และ คำสั่ง ที่ ๒ ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยูนและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนัก  
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี มาเรียนเพื่อโปรดทราบ

สำหรับผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากร  
ป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม และ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี แจ้งผู้มีรายชื่อ  
ทราบและปฏิบัติ

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมป่าไม้

# สำเนา

คำสั่งคณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยุงและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

ที่ ๑ / ๒๕๕๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยุงและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม

อนุสนธิคำสั่งกรมป่าไม้ ที่ ๒๒๐๕/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยุงและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ แต่งตั้ง  
คณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยุงและไม้มีค่าของกลางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดเพื่อดำเนินคดีที่อยู่ในความ  
รับผิดชอบของกรมป่าไม้ ว่า ได้เกิดสูญหาย เสียหาย หรือมีการสับเปลี่ยนไม้ของกลาง หรือไม้อะไร  
อันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยุงและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้  
พิจารณาแล้ว เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเก็บรักษาไม้ของกลางข้างต้นว่า ไม้ของกลางที่อยู่ในความ  
รับผิดชอบของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม ได้เกิดการสูญหาย เสียหาย หรือมีการ  
สับเปลี่ยนไม้ของกลางหรือไม้อะไร อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑ ของคำสั่งกรมป่าไม้ ดังกล่าว  
ข้างต้น จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยุงและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของ  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม ประกอบด้วย

๑. นายพฤกษ์ โสโน ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ ประธานอนุกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม อนุกรรมการ
๓. เจ้าหน้าที่สายตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชุดที่ ๒ อนุกรรมการ
๔. นายศิริพงษ์ พรหมจิตต์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ อนุกรรมการ  
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
๕. ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า อนุกรรมการ/เลขานุการ  
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขาอุบลราชธานี

โดยให้คณะ...

โดยให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจหน้าที่และดำเนินการ ดังนี้

๑. ตรวจสอบไม้ของกลางทั้ง ๕ ชนิด ได้แก่ ไม้พะยุง ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่าโมง และ ไม้ชิงชัน ที่เก็บรักษาในหน่วยงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม ว่า ไม้ของกลางดังกล่าวมีชนิด ขนาด และจำนวน ตามทะเบียนไม้ของกลาง/สารบบคดี ถูกต้องตรงกับไม้ของกลางที่มีอยู่จริงหรือไม่ อย่างไร

๒. ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีไม้ของกลางเสียหาย หรือมีการสับเปลี่ยนไม้ของกลางซึ่งเก็บรักษาไว้ที่หน่วยงานของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๖ สาขานครพนม หรือไม่ อย่างไร หากตรวจพบมีการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้หรือกฎหมายอื่นๆ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด


๓. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยุงและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้

ในการนี้ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจเชิญเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้หรือประสานเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง มาให้ถ้อยคำหรือข้อมูล หรือมอบเอกสารให้ตรวจสอบ หรือเรียกเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เพื่อให้การช่วยเหลือได้ตามความเหมาะสมตามแต่กรณี เพื่อให้การตรวจสอบไม้ของกลาง สำเร็จลุล่วงไปโดยเร็ว แล้วสรุปผลการดำเนินการในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว และเสนอความเห็นพร้อมมาตรการป้องกันไม้ของกลางสูญหายหรือเสียหาย ให้คณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยุงและไม้มีค่าของกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ พิจารณา พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด หรือเบิกจ่ายจากงบดำเนินงาน (ค่าใช้สอย) วงเงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น แผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิตที่ ๑ พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

อำนาจถูกต้อง

  
นายธนวัฒน์ รุ่งสิทธิคุกรักษ์  
เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)  
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม้พะยุงและไม้มีค่าของกลาง  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้